



ที่ ศธ ๐๔๒๗๖/ว๙๗

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง จัดสรรงบประมาณค่าพาหนะการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรแกนนำ (Master Trainer)
การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขตพื้นที่
อ้างถึง หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ ๐๔๒๗๖ /ว ๖๔ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีรายชื่อวิทยากรแกนนำ (Master Trainer)
๒. บัญชีจัดสรรงบประมาณ
๓. กำหนดการอบรม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ตามนโยบายรัฐบาล ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เมื่อเรียนจบชั้น ป. ๑ ต้องอ่านออกเขียนได้และมีมาตรการประเมินให้เป็นรูปธรรม โดยมีกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL) ตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ ใน ๑ ปี และการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาวิทยากรแกนนำ (Master Trainer) การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL) ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาวิทยากรแกนนำ (Master Trainer) การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL) ซึ่งได้ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการคัดเลือกวิทยากรแกนนำ (Master Trainer) การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL) เพื่อทำหน้าที่นิเทศ ช่วยเหลือ แนะนำ และสร้างเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL) ตามหนังสือที่อ้างถึงแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาคัดเลือกวิทยากรแกนนำ (Master Trainer) เสร็จเรียบร้อยแล้วตามบัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ และได้จัดสรรงบประมาณสำหรับวิทยากรแกนนำ (Master Trainer) ดังกล่าว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามบัญชีจัดสรรที่แนบมาพร้อมนี้ สำหรับค่าที่พักและค่าลงทะเบียนการเข้ารับการอบรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยขอความร่วมมือจากท่าน ดำเนินการแจ้งให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว เดินทางเข้ารับการอบรมตามรุ่นที่จัดไว้ให้ ดังนี้

รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ

รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกมล รอดคล้าย)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๙๖ โทรสาร ๐๒ ๒๘๘๕๘๙๖